

Số: /KH-UBND

Hải Yến, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Đảm bảo các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu năm 2023

Căn cứ các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Ủy ban nhân dân xã Hải Yến xây dựng kế hoạch đảm bảo các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu năm 2023 với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đảm bảo tốt nhất cho nhân dân trong xã vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão được an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo;

- Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới với tinh thần trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, thiết thực, tránh phô trương lãng phí; tạo khí thế hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” “Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” “Xây dựng nếp sống văn minh nông thôn”.

Bên cạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, cần tiếp tục tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh nông thôn như: Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng, chống cháy nổ..., thực hiện nghiêm việc cấm đốt pháo, không tổ chức bán các loại pháo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

- Các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

1. Trưởng của các ngành, đoàn thể, các trưởng thôn trên địa bàn

Quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm gắn với 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/2023) thiết thực, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn

minh, truyền thống văn hoá của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương. Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu năm 2023.

Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tuyên truyền Nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về địa phương khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang... theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; các ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã đề ra. Trước mắt, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các gia đình nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI): “Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII): “Về những điều đảng viên không được làm”. Các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, đảm bảo chấp hành chế độ làm việc, trực bảo vệ cơ quan; phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản cơ quan. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; sử dụng tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán.

- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân gắn với hoạt động tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những định hướng trọng tâm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023.

Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của cấp trên về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Tổ chức các lễ hội xuân, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo không khí và điều kiện để nhân dân vui xuân, đón tết. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phải mang tính đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện đúng tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

3. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bán các mặt hàng để cho nhân dân sắm tết.

- Các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, chống hàng giả, hàng kém chất lượng..., tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Công tác an sinh xã hội:

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các gia đình nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt xã, các gia đình liệt sỹ, thương binh và các gia đình thuộc diện chính sách, vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình nghèo...

5. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm quán; chú trọng phòng, chống dịch bệnh, có các biện pháp chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch trong dịp Tết.

- Tổ chức trực, xử lý kịp thời các ca cấp cứu; động viên, chăm sóc chu đáo những bệnh nhân lưu trú trong cơ sở y tế trong thời gian tết Nguyên đán.

6. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và sau tết:

- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại điểm công cộng, các khu dân cư trên địa bàn, phân công, bố trí, lực lượng, phương tiện thường trực, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong dịp tết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu đề xuất cho UBND chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả khi có vụ việc xảy ra và làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ tại khu dân cư trong dịp tết Nguyên đán.

- Tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động đề cao cảnh giác, sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tết để chống phá của các thế lực thù địch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các ngành, đoàn thể xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

1. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu đạt được của xã trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; các hoạt động mừng Xuân Quý Mão, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; các quy định về an toàn giao thông, quản lý, sử dụng pháo và vật liệu cháy, nổ.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng trước Tết; có kế hoạch cụ thể phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức trực Tết, bảo đảm xử lý và giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh tại địa bàn; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức tốt công tác tiên đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2023 theo Kế hoạch; ổn định tình hình ngay sau thời gian nghỉ Tết, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên trước, trong và sau Tết nguyên đán.

2. Công chức Văn hoá - xã hội

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ - thể thao phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, người có công, các gia đình nghèo trên địa bàn.

Tuyên truyền và vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 20/01 đến ngày 16/02/2023.

3. Công an xã, Ban CHQS xã

Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch và duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ 02 ngày truyền thống trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân.

4. Công chức Địa chính - Xây dựng:

Xây dựng kế hoạch Lễ ra quân đầu xuân trồng cây năm 2023.

Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, giống cây con, địa điểm để đầu xuân ra quân trồng cây.

5. Y tế xã:

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, bố trí trực, đảm bảo sức khoẻ nhân dân trong dịp tết.

Tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết theo quy định các ngành, đoàn thể phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm yêu cầu công việc.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã về bảo đảm các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, yêu cầu các ngành, đoàn thể, các trưởng thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND, UBND;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Các trưởng thôn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Hứa Xuân Dương